

เลขที่	4422 (๖1๐๖)	เวลา	๕ เม.ย. ๒๕๖๑
วันที่		เวลา	
<input checked="" type="checkbox"/> อำนวยการ	() การเงิน	() เทคโนโลยี	
() หน่วยตรวจสอบ	() บุคคล	() แผน	
() นิเทศ	() ส่งเสริม	() พัฒนา	



ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/วทบ๐๕๖

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง การเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยธรรมชาติ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/วทบ๐๕๖ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาโทรสารในราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อแจ้งสถานศึกษาในสังกัดวางมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนรับทราบถึงโรคร้าย การเกิดอุบัติเหตุและสาธารณภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในช่วงนี้ โดยขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของบุคคล ชุมชน สาธารณสมบัติของส่วนรวม ความแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอบป.ก.) ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เชิงพื้นที่จากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ ๑ (๑๓๘/๒๐๑๘) ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ พบว่าความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีน จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้อาจเกิดพายุฤดูร้อนในช่วงวันที่ ๔ - ๘ เมษายน ๒๕๖๑ โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง อาจทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง หรือมีลูกเห็บตก รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความห่วงใยในเรื่องดังกล่าว จึงขอให้แจ้งสถานศึกษาในสังกัดติดตามข้อมูลสภาพอากาศ สถานการณ์ข่าวสารอย่างใกล้ชิด โดยขอให้วางมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนรับทราบถึงสถานการณ์ดังกล่าว หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามไปยัง ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๘๘ ๔๑๑๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักอำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๘๑

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๗๑



โทรสารในราชการกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๑๑๑๐ (กยป.ก.)/ว ๒๗

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑

จาก อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ผู้อำนวยการกลาง

ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผู้อำนวยการจังหวัด ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร

๑. กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กยป.ก.) ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เฝ้าพื้นที่จากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กอปรกับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่ ๑ (๑๓๘/๒๐๑๘) ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ พบว่าความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้อาจเกิดพายุฤดูร้อนในช่วงวันที่ ๔-๘ เมษายน ๒๕๖๑ โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง อาจทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง หรือมีลูกเห็บตก ซึ่งจังหวัดที่อาจเกิดพายุฤดูร้อน ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ ได้แก่

ภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ ป่าน ลำพูน ลำปาง ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก กำแพงเพชร ตากสิน พะเยา นครสวรรค์ และอุทัยธานี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๑ จังหวัด ได้แก่ เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

ภาคกลาง ๒๔ จังหวัด ได้แก่ สทบุรี สระบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครปฐมนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และกรุงเทพมหานคร

๒. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ แจ้งประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศ และข่าวสดจากทางราชการ อย่างใกล้ชิด รวมทั้งเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัย (พายุฝนฟ้าคะนอง ฟ้าผ่าและลมกระโชกแรง) ที่จะเกิดขึ้น ขอให้แนะนำการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย โดยตรวจสอบบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง จัดเก็บสิ่งของและทรัพย์สินที่เปราะบางออกห่างจากอาคารเป็นต้น และหากมีข้อบ่งชี้ที่จะเกิดสาธารณภัย (พายุฝนฟ้าคะนอง ฟ้าผ่า และลมกระโชกแรง) ให้รับแจ้งเตือนภัยประชาชนในพื้นที่ เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์

๒.๒ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์จากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ สภาพอากาศ และปัจจัยสภาพความเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อประสานและบูรณาการหน่วยงาน เครือข่าย ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมพร้อมทรัพยากร เครื่องจักรกลสาธารณภัย และแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุ รวมถึงกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมบรรเทาภัย ปฏิบัติงาน อำนาจความสขตวค และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๒.๓ ให้รายงานผลการปฏิบัติงาน และสถานการณ์ในพื้นที่ไปยัง กยป.ก. ทางไปรษณีย์ อีเมลหรือโทรศัพท์ centraleoc.office@gmail.com และหมายเลขโทรสาร ๐ ๒๓๔๔ ๑๑๓๓ ติดต่อสอบถามรายละเอียดหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๓๔๔ ๔๑๑๔ (ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ)

(นายกอบชัย บุญอรณะ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผู้อำนวยการกลาง